

Chùa Đại Tuệ và 4 kỷ lục Việt Nam

ISSN: 2734-9195 10:05 15/01/2025

Chùa Đại Tuệ tọa lạc trên đỉnh động Thăng Thiên của dãy núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là một trong những ngôi chùa cổ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và không gian tĩnh lặng.

Chùa Đại Tuệ tọa lạc trên đỉnh động Thăng Thiên của dãy núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là một trong những ngôi chùa cổ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và không gian tĩnh lặng.

Ngôi chùa nằm ở độ cao gần 500m so với mực nước biển, được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 6.000m², mang đến cảm giác thanh bình và thư thái, với tầm nhìn bao quát dòng sông Lam uốn lượn.



Cổng chùa Đại Tuệ. Ảnh sưu tầm

Chùa Đại Tuệ hiện nay không chỉ là một địa điểm hành hương nổi tiếng, mà còn là một thắng cảnh văn hóa lịch sử quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Từ đỉnh núi có thể ngắm nhìn toàn cảnh các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, Nghi Lộc, cùng các đảo Hòn Ngư, Hòn Mắt, Hòn Mê ngoài biển Đông.

Theo sử sách, chùa Đại Tuệ có từ thời vua Mai Hắc Đế (627 sau công nguyên), sau đó được vua Hồ Quý Ly trùng tu vào thế kỷ XV để thờ Phật Mẫu Đại Tuệ, vị thần bảo hộ nhà Hồ chống giặc Minh. Vua Quang Trung, trong hành trình ra Bắc đại phá quân Thanh vào năm 1789, cũng đã dừng chân tại chùa và được Phật Mẫu chỉ đường tắt, giúp rút ngắn thời gian hành quân, góp phần vào chiến thắng vẻ vang.



Tượng Phật Mẫu Đại Tuệ tại chùa Đại Tuệ. Ảnh sưu tầm

Chùa bao gồm 20 hạng mục công trình, trong đó 4 ngôi bảo điện được phân bố từ chân lên đến đỉnh núi là các hạng mục chính, gồm chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng, trải dài từ chân núi lên đến đỉnh núi, trong đó nổi bật nhất là bảo tháp Đại Tuệ 9 tầng, cao 32m, nơi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Mẫu Đại Tuệ và Phật Di Lặc. Chùa còn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và năm vị vua lịch sử: Vua Hùng, Mai Hắc Đế, Hồ Quý Ly, Quang Trung và Cảnh Thịnh, những anh hùng dân tộc gắn liền với công cuộc dựng nước và giữ nước.



Tượng Phật bằng gỗ tại chùa Đại Tuệ. Ảnh sưu tầm

Cách chùa khoảng bốn trăm mét, hai trụ đá lớn dựng đứng như một cổng chùa tự nhiên, tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Trên đỉnh núi, gần chùa Đại Tuệ, có một ao sen nở sớm và tàn muộn, cùng một giếng ngọc trong xanh suốt bốn mùa. Phía sau chùa là đỉnh động Thăng Thiên, nơi có bàn cờ Tiên bằng đá độc đáo. Đi về phía Tây, cách chùa khoảng một trăm mét, có một tảng đá lớn nặng chừng năm khối, khi gõ vào phát ra âm thanh giống như tiếng mõ, được người dân gọi là Đá Mõ.

Không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và những công trình bề thế, chùa Đại Tuệ còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử. Hệ thống tượng Phật trong chùa gồm 32 pho tượng bằng gỗ dâu nguyên khối, cùng với hoành phi câu đối bằng thư pháp thuần Việt.

Chùa Đại Tuệ đã được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận với bốn kỷ lục ấn tượng: Ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất, ngôi chùa sở hữu hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất, hệ thống tượng gỗ dâu nguyên khối lớn nhất, và hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam.

Một số hình ảnh chùa Đại Tuệ:





Tổng hợp: **Thuý Anh**